



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Ngày 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và các năm tiếp theo; dự thảo kế hoạch xây dựng quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cán bộ thuộc diện Ban Thường

vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo; dự thảo đề án tăng cường công tác quản lý đảng viên giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo; báo cáo kết quả xây dựng vị trí việc làm cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; một số nội dung công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo nội dung các văn bản, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: nguyên tắc, tiêu chuẩn, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đảng

viên; về tổ chức bộ máy, biên chế của một số cơ quan, đơn vị sau khi triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo kế hoạch đồng thời đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu,

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

Hội thảo ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, bản đồ số và di động

Chiều ngày 19/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Thông tin địa lý EK tổ chức hội thảo "Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, bản đồ số và di động nhằm hiện đại hóa công tác quản lý hạ tầng đô thị". Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại hội thảo, Công ty Cổ phần Thông tin địa lý EK đã trình bày các

giải pháp công nghệ thông tin về quản lý hạ tầng cấp tỉnh, thành phố như quản lý kiểm tra và giám sát bảo trì đường bộ, thực hiện quy hoạch xây dựng; giám sát môi trường; quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; các giải pháp cung cấp thông tin đất đai, xây dựng cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư...

(Xem tiếp trang 4)
TRỊNH CƯỜNG

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH Giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 19/9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Quang Hiệp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2017; công tác sử dụng và thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước năm 2016; việc triển khai các đề tài khoa học thực hiện năm 2017.

9 tháng đầu năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập và tổ chức họp các hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xét chọn 49 đề tài, dự án khoa học và công nghệ

cấp tỉnh năm 2017; 38 đề tài, dự án khoa học và công nghệ chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017; thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư của 19 dự án đầu tư; tư vấn, hướng dẫn 95 đơn vị làm các thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; xét, công nhận 83 sáng kiến cấp tỉnh; kiểm tra, xử lý 19 cơ sở mắc sai phạm về nhãn hàng hóa; kiểm định, hiệu chuẩn trên 2.000 phương tiện đo các loại. Việc sử dụng và thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

Đánh giá mô hình cấy lúa hàng rộng hàng hẹp

Sáng ngày 19/9, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với UBND huyện Đông Hưng, Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương Chi nhánh Thái Bình tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình cấy lúa hàng rộng hàng hẹp sử dụng giống lúa Kim Cương 111 ở vụ mùa năm 2017 tại xã Phú Lương.

Kim Cương 111 là giống lúa thuần năng suất cao do Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương phân phối, đây là giống lúa gieo cấy được ở cả vụ xuân và vụ mùa. Cây lúa có dạng hình ngọn lá, chịu thâm canh tốt, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, trổ thoát cổ bông, bông to, hạt dài, độ thuần đồng ruộng cao. Đặc biệt, được gieo cấy theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp, Kim Cương 111 có thời gian sinh trưởng ở vụ mùa khoảng 105 ngày, khả năng đẻ nhánh mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh bạc lá, năng suất dự kiến từ 68 - 70 tạ/ha. Vụ mùa năm 2017, toàn huyện Đông Hưng có khoảng 300ha gieo cấy giống lúa Kim Cương 111, riêng xã Phú Lương gieo cấy gần 57ha, trong đó có 51,6ha được cấy theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp.

NGÂN HUYN

ĐÔNG HƯNG 11.300ha lúa mùa đã trở bông

Hiện nay, 11.300ha lúa mùa của huyện Đông Hưng đã trở bông, trong đó 2.500ha lúa trắng trước ngày 5/9, dự kiến đầu tháng 10 sẽ cho thu hoạch. Các ngành chức năng của huyện tập trung chỉ đạo, đơn đốc nông dân kiểm tra đồng ruộng, chủ động phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ.

CÔNG ĐOÀN UBND HUYỆN HƯNG HÀ Gặp mặt học sinh đạt thành tích tốt năm học 2016 - 2017

Công đoàn UBND huyện Hưng Hà vừa tổ chức gặp mặt các cháu học sinh đạt thành tích tốt trong năm học 2016 - 2017.



Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Bùi Hữu Diên (Hưng Hà).

Năm học 2016 - 2017, 134 học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBND huyện Hưng Hà đã cố gắng rèn luyện, tu dưỡng, giành được nhiều kết quả cao trong học tập. Trong đó, 9 học sinh đỗ đại học, 2 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 10 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 113 học sinh giỏi cấp huyện và trường.

(Xem tiếp trang 4)
MAI THƯ

Nhạc hội chào mừng tân sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức đêm nhạc hội với chủ đề "Tiếp lửa đam mê" chào mừng 1.300 tân sinh viên của Trường.

Với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm đoàn viên, sinh viên, đêm nhạc hội đã thu hút hàng nghìn khán giả bằng hàng loạt các tiết mục hát, múa, tiểu phẩm kịch độc đáo, kết hợp cả phong cách truyền thống và hiện đại. Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động phát triển ngôn ngữ tiếng Anh thông qua các trò chơi, giao lưu với thành viên của Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu. Nhân dịp này, Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu đã trao 200 suất học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm nhạc hội góp phần tạo không khí sôi nổi, hào hứng để các tân sinh viên sẵn sàng bước vào năm học mới, nỗ lực giữ vững và phát huy truyền thống học tập, rèn luyện của các thế hệ sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

QUỲNH LƯU

THÁI THỤY Được mùa vụ cá nam

(Xem trang 2)



Chuyến cá từ tàu lên bờ.

Người cao tuổi với Thái cực trường sinh đạo

(Xem trang 3)



Đối với diện tích lúa chưa trở, huyện chỉ đạo nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ và bệnh đạo ôn cổ bông. Với những diện tích đã trở, nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là rầy nâu để chủ động phòng, trừ. Khi lúa đã đơm đòng, huyện yêu cầu các địa phương chỉ đạo hợp tác xã rút nước để lúa chín tập trung, chín nhanh. Lúa chín đến đâu huy động lực lượng thu hoạch nhanh, gọn theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Các địa phương tiếp tục rà soát và điều chỉnh kế hoạch sản xuất cây màu vụ đông, tỷ lệ cây ưa ấm và ưa lạnh cho phù hợp với quỹ đất và truyền thống của địa phương.

LƯU NGÂN

Trên 70% hộ dân ở Nam Chính sử dụng nước sạch



Công nhân nhà máy nước sạch xã Nam Chính (Tiền Hải) kiểm tra hệ thống bơm nước.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn, đến nay xã Nam Chính (Tiền Hải) có 1.068/1.517 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ trên 70%. Để đạt mục tiêu phấn đấu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, xã đã chỉ đạo các đoàn thể tích cực tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân về lợi ích, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, từ đó tích cực hưởng ứng và sử dụng nước sạch, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Tăng cường phối hợp với công ty cấp nước quản lý khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo đảm cấp nước đủ về chất lượng và số lượng.

MẠNH THẮNG